

ชื่อเรื่อง : การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  
บริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อ็อป จำกัด

ผู้วิจัย : นางสาวอรุณวรรณ ตั้งจันทร์  
รหัสนิสิต 47710330 สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ที่ปรึกษา : อาจารย์ตติยา เทพพิทักษ์

ประเภทสารนิพนธ์ : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550

### บทคัดย่อ

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อ็อป จำกัด การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาเพื่อจะศึกษาถึงสภาพทั่วไป ระบบการผลิต การจัดจำหน่าย ปัญหาและความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวจะนำไปสู่แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อ็อป จำกัด

ตลอดจนการออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแบบขายปลีก (ถุงกระดาษ)

โดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผู้เชี่ยวชาญโดยแบ่งเป็นข้อมูลทางด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และด้านการตลาด ซึ่งจะเกี่ยวกับสภาพทั่วไปปัญหาและความต้องการ ของตัวผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ด้าน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่จำเป็นในการออกแบบและสรุปเป็นแนวคิดในการออกแบบในที่สุด

การวางภาพลักษณ์ขององค์กรและทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อ็อป จำกัด

ผู้วิจัย มีแนวคิด (Concept) " The elegance of rose' " คือ ความสวยงามของกุหลาบ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการดึงเอาความมีเสน่ห์และสวยงามของผู้หญิงออกมา โดยให้กุหลาบเป็นตัวแทน เสน่ห์ของผู้หญิง จาก แนวคิด " The elegance of rose' " แบ่งเป็น The elegance นำเอา Elegant(สวยงามแบบผู้ดี) มาใช้กับ Shape & Form(รูปร่าง รูปทรง) ของบรรจุภัณฑ์ และ of rose' นำเอา Charming(มีเสน่ห์) มาใช้กับ Colour(สีสันทัน) และ Romantic(เข้ายวนชวนฝัน) มาใช้กับ Line(ลวดลายกราฟฟิก) ของบรรจุภัณฑ์ ความคาดหวังในการออกแบบครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มยอดขายให้แก่ผลิตภัณฑ์มากขึ้น

## ประกาศคุณูปการ

ภาคินพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ตติยา เทพพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคินพนธ์ที่ได้ให้โอกาส และเสียสละเวลาช่วยแนะนำในการทำภาคินพนธ์ รวมทั้งคณาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ คุณชัชชัย สมัครเขตต์ คุณสุจิตรา หมวดพล ประธานบริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อัท จำกัด คุณณัฐรักษ์ สุขวิมลเสรี และพี่ๆพนักงานบริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อัท ทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่างๆในการทำภาคินพนธ์ในครั้งนี้

ขอขอบคุณ เพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอด 4 ปี รวมทั้ง พี่ๆ น้องๆ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบทุกท่านที่ได้สละเวลาให้คำปรึกษา คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจมาตลอดการทำวิจัยในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ไพโรจน์ ปัทมาวดี ที่ช่วยอบรมให้ความรู้ สอนพื้นฐานทักษะวิชาทางด้านศิลปะ ช่วยผลักดัน ชี้แนวทางและห่วงใยมาโดยตลอด รวมทั้งอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนมา

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายเสาวภา ปาลศรี คุณย่าทองคำ ตังจันทร คุณพ่ออนุชิต ตังจันทร คุณแม่เกษรา ตังจันทร น้าต๋ม พี่ต๋อย น้องตอง น้องแดง ครอบครัวและญาติพี่น้องทุกท่าน รวมทั้งพนักงาน เขาค้อรีสอร์ท ทุกคน ที่คอยให้ความสำคัญ ความรักและเอาใจใส่ ให้กำลังใจ ดูแลปลอบใจเวลาท้อแท้และเป็นห่วงเป็นใยตลอดมา อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในพระคุณของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเปรย

นางสาวอรุณวรรณ ตังจันทร

9 มีนาคม 2551